

Cơm đũa tại Hoa Kỳ

Tác Giả: Lan Pháng / VOA

Thứ Năm, 05 Tháng 5 Năm 2011 09:09

Ngái Viãt chúng ta ai cũng biết tiệm cơm đũa là nơi để đem những vật sở hữu để nhận cơm cß, hoặc bán...

Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ, cũng như hầu hết mọi quốc gia khác, đều có những tiệm cơm đũa. Câu Chuyện Nßc Mß hôm nay mời quý vị tìm hiểu hoạt động của các tiệm cơm đũa và thành phần khách hàng cũng như cảm nghĩ về dịch vụ này tại Hoa Kỳ, nhất là trong thời buổi kinh tế chßa khá như hiện nay.



Hình: Reuters / 1 tiệm cơm đũa ở Los Angeles

Ngái Viãt chúng ta ai cũng biết tiệm cơm đũa là nơi để đem những vật sở hữu để nhận cơm cß, hoặc bán để lấy một món tiền nhỏ như xài để trong lúc gặp rút.

Tại Hoa Kỳ có những cửa hàng chỉ 12 ngàn tiệm cơm đũa lớn như đồ cß.

Những ai cần một món nóng một khoản tiền nhỏ có thể đem món hàng mà họ sở hữu để nhận được một chút tiền trên thị trường giá của món hàng đó. Các tiệm cơm đũa sẽ bán món hàng này để nếu khách không

chúc mừng món hàng đúng hân.

Nhưng đôi khi khách mua bán luôn món hàng. Chỉ tìm cơm đũa có thể tìm cách bán lại với giá cao hơn. Các chủ tìm cơm đũa ở Mỹ cho biết từ 25 đến 35% lợi nhuận của họ đến từ việc bán các món hàng cơm đũa mà khách không có khả năng chúc mừng đúng hân.

Một số tìm cơm đũa chuyên cơm nọ trang mà thôi, nhưng họ u hút đầu vào những cơm đũa nhieu lợi nhuận hàng.

Các chủ tìm cơm đũa có hiệp hội của họ. Hiệp Hội Toàn Quốc các Chủ Tìm Cơm Đũa khi đã thành lập từ năm 1998. Tổ chức này tìm cách cải thiện hình ảnh của một ngành dịch vụ có từ rất lâu đời nhưng không được công nhận trong cộng đồng của chúng.

Ông Kevin Prochaska là một trong những người lãnh đạo hiệp hội này. Ông có đến hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề và hiện sở hữu 13 cửa tiệm cơm đũa tại bang Texas.

Ông giải thích rõ về dịch vụ cơm đũa:

"Đầu chúng tôi làm là khi có ai mang món gì mà họ sở hữu đến thì họ có thể bán cho chúng tôi hay cơm đũa. Đầu đó có nghĩa là chúng tôi giúp họ đẩy giá món hàng ra tiền mặt. Họ không nhận gì cả, mà chỉ trao đổi một món hàng họ sở hữu lấy tiền mặt mà thôi."

Ông Kevin Prochaska cho biết nhiều khách hàng tiếp tục trở lại các cửa hàng cơm đũa của ông.

Cũng có những cửa tiệm cơm đũa tại những khu vực giàu có nhất nước Mỹ, nhưng họ u hút là những khu xóm nghèo hân. Phần lớn những ai phải tìm cơm đũa không kiếm được nhiều tiền và chỉ dành đến để công việc. Đã vậy họ cũng không đi đầu tư kiếm tiền để vay mượn ngân hàng, mượn qua thẻ tín dụng hay bà con, bạn bè chích hân.

Khi đem món hàng så håu đån tiåm cåm cå, khách thång đåc cho vay måt khoån tiån tång đång tå 50 đån 75% trå giá món hàng. Món hàng đó chính là våt thå chåp cho khoån tiån cåm cå. Thång thì chå tiåm cåm trong thåi hån tå 1 đån 6 tháng.

Khách hàng có thể chuåc låi món đå đó båt cå lúc nào bång cách trå låi så tiån cåm cå cång våi khoån tiån låi mà hå nå chå tiåm. Trong måt så trång håp, nåu món hàng có trå giá cao, nó an toàn hån khi đåc cåt giå trong tiåm cåm đå thay vì giå trong nhà cåa så håu chå.

Các chå tiåm nói rång có tå 70 đån 80% nhång món hàng cåm cå đåc chuåc låi. Hå cho biåt món hàng có trå giá cao thì tå lå đåc chuåc låi càng cao.

Så tiån cåm cå mà khách mån đåc tùy thuåc vào đåa đåm cåa cåa tiåm cåm đå và loåi hàng nào mà chå tiåm chåu cåm. Så tiån tiêu biåu mà måt ngåi đåm hàng đi cåm nhån đåc tå 50 đån 100 đô la. Các chå tiåm cåm đå cho biåt håu håt khách hàng cån tiån đå xăng (nhåt là vào thåi buåi giá xăng tăng våt nhå hiån nay), mua thuåc men, trå tiån đån nåc, såa xe và trå tiån thuê nhà.

Chå nhân các tiåm cåm đå cho biåt hiån nay thì hå så đåc låu trå trong máy đån toán và så håp tác chåt chå våi cånh sát nên đã giúp giåm đåc nhiåu nhång món hàng bå đánh cåp đem đi cåm cå. Håu håt các bang đåu đòi håi khách phåi trình thå căn cåc nåu muån cåm cå.

Luåt lå vå cåm đå thay đåi tùy theo tång bang.

Måt så bang hån chå måc lãi suåt mà chå tiåm có quyån tính våi khách hàng chå 3,5% måt tháng. Các bang khác låi cho phép cao tåi 25%. Chång ai ngåc nhiên khi thåy nhång bang có luåt lå hån chå nghiêm ngåt thång có ít tiåm cåm đå hån.

Nhiåu ngåi có thể nghĩ rång thåi buåi kinh tå suy thoái thì đåch vå làm ăn cåa nhång cåa tiåm cåm đå så khá hån. Nhång thåc tå không phåi våy. Các chå tiåm cho hay så bán cåa hå giåm sút nhå tåt cå måi cåa hàng buôn bán khác, trong khi låi có nhiåu khách hàng hån đån tiåm đå cåm cå, mån tiån.

Vào thập niên 1930, nhu cầu ngân hàng đã vượt lên trong cuộc Đại Khủng hoảng Kinh Tế. Các tiệm cơm đũa là những nơi duy nhất mà người ta có thể kiếm được tiền, miễn là tiền.

Người ta không cần phải có công ăn việc làm hay thành tích trên tay mới có thể kiếm được tiền tại các tiệm cơm đũa. Những mặt hàng thường được đem bán ở đây thì là hàng điếu, các nhóc khí như đàn, trống, các vật dụng và những quần áo đắt tiền. Những hàng hóa như bát đĩa món hàng nào đáng giá đều có thể đem bán lấy tiền tiêu.

Bà Kathy Pierce là một trong những chủ tiệm Monster Pawn cơm đũa tại Bloomington, bang Illinois. Bà là thành viên ban giám đốc của Hiệp Hội Toàn Quốc các Chủ tiệm Cơm Đũa. Bà nói:

"Tôi nhận được máy cắt cỏ, xe đạp, thuyền đi chèo, cửa máy, mũi khoan máy, và máy xem DVD. Tôi biết khá rành về nhu cầu này."

Bà Kathy Pierce cho biết thường xuyên khoanh tiền cơm đũa trung bình mà bà đưa cho khách là 60 đô la. Bà cho biết bà đã chấp nhận kiếm con số khách hàng kiếm được cơm đũa thu được giai cấp trung lưu ngày càng tăng. Thành phố này bao gồm tất cả mọi người, kể cả các giáo chức.

Bà thu tiền là bà sống trong một căn phòng nhỏ nhỏ gọn gọn qui tắc nhu cầu công ty lớn, và người dân có công ăn việc làm; tuy nhiên ngày nay mọi thứ chi phí đều tăng, trong khi đồng lương cũng tăng theo. Tiền xăng hiện nay là 4 đô la một galông, khoảng ba lít rưỡi, nên bà rất bận rộn với khách hàng kiếm được cơm đũa.

Bà nói rằng những ai bắt buộc khách phải dùng đến dịch vụ cơm đũa của bà, và bà rất vui khi làm nghề này. Mọi ngày một khác. Bà quý mến khách hàng và họ trở thành một phần trong gia đình, trong đời sống cũng như chính bà trở thành một phần đời của họ.

Những không phải ai cũng có cùng một cảm nghĩ như bà Kathy Pierce. Những người chủ trích buớc thì họ bóc lột người nghèo bằng cách cho cơm đũa với mức lợi nhuận cao. Các chủ tiệm cơm đũa nói rằng họ phải tính tiền lợi nhuận cao vì số hàng hóa cao, kể cả tiền giảo an ninh và chi phí kho cất giữ các

món hàng cơm c.

Một số người còn ch trích giá cơm c tháng hay đim giá khách hàng trong tráng háp khách không bißt rõ giá tr thác cáa món hàng mà há đem cơm. Nháng cũng có tráng háp ngác lái khi khách đôi khi báa ra nháng câu chuyán vá món hàng và đòi giá giá cao hán là giá tr thác cáa nó.

Vì vậy chá tiám cơm đũa phái bißt nhiáu vá nhiáu mát hàng khác nhau, tá đá cá, đá trang trang sác đán bàn ghá, giáng tá đá có thá đánh giá, đánh tuái cáa món hàng, và xem nó thác hay giá, có giá tr hay không.

Háu hát các cáa tiám cơm đũa tái Má do cá nhân hay gia đình làm chá, nháng mát số công ty đang mua lái các tiám cơm đũa và thành láp há tháng cơm đũa trên kháp nác.

Há đang cáng cái thián hình ánh cáa các cáa tiám cơm đũa báng nháng cáa hàng sáng sáa, sách sá và đác đáu hành thát qui cá. Nháng cáa hàng khác cũng đang thay đái trong lúc ngành cơm đũa tìm cách thu hút thêm khách hàng sá đáng đán đách vá này.

Quý vá nghĩ nhá thá nào vá đách vá cơm đũa? Mái quý thánh giá, đác giá vui lòng đáng góp ý kán, Lan Pháng chán thành cơm đũa ná quý vá.